

Bài 1 : Đô đốc Mỹ: “Trung Quốc chuẩn bị chiếm Đài Loan vào năm 2027”Tác giả : **Thanh Tâm**Nguồn: [Việt Luận](#)Ngày đăng:
2024-03-22**Đô đốc John C. Aquilino (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)**

Một quan chức cấp cao của Hải quân Hoa Kỳ đã nói với Quốc hội rằng quân đội Trung Quốc đang tiến hành đáp ứng thời hạn được cho là vào năm 2027 cho một chiến dịch trên bộ ở Đài Loan.

Bắc Kinh coi hòn đảo tự trị này là một phần của Trung Quốc. Chính sách trước đó của họ là tìm kiếm thống nhất hòa bình, nhưng Trung Quốc cảnh báo rằng họ sẽ dùng đến hành động quân sự nếu chính quyền Đài Loan do Mỹ hậu thuẫn cố gắng tuyên bố độc lập chính thức.

Hôm thứ Tư (20/3), Đô đốc John Aquilino, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, đã phát biểu tại một phiên họp của Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ về sự sẵn sàng của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho kế hoạch chiếm giữ Đài Loan. Trong phần nhận xét đã chuẩn bị sẵn, ông Aquilino gọi Trung Quốc là “chế độ thù địch” và “quốc gia duy nhất có khả năng, năng lực và ý định thay đổi” hiện trạng ở Thái Bình Dương.

Ông Aquilino nói: “Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy PLA đáp ứng chỉ thị của Chủ tịch Tập Cận Bình là sẵn sàng xâm lược Đài Loan vào năm 2027. Hơn nữa, các hành động của PLA cho thấy khả năng của họ đáp ứng mốc thời gian ông Tập ‘ưu tiên’ thống nhất Đài Loan với Trung Quốc đại lục bằng vũ lực nếu được chỉ đạo”.

Chỉ thị này đã được các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ ám chỉ, bao gồm cả Giám đốc CIA William Burns, người đã đề cập nhiều lần vào năm 2023. Các chỉ huy quân sự Mỹ đã gợi ý trong nhiều năm rằng năm 2027 có thể là thời điểm xảy ra xung đột quyết định đối với Đài Loan và năm khả năng 2035 là hạn chót cũng được thảo luận. Tháng 4/2023, tại một phiên điều trần khác của ủy ban, ông Aquilino cho biết ông tin rằng “mọi người đang phán đoán” về vấn đề này.

Khi được hỏi về đánh giá mới nhất hôm thứ Năm (21/3), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian đã bác bỏ nỗ lực của “một số người ở Mỹ” nhằm “thổi phồng câu chuyện về mối đe dọa từ Trung Quốc nhằm leo thang căng thẳng trên eo biển và kích động đối đầu”. Ông Lin nói, tình trạng của hòn đảo là vấn đề nội bộ của Trung Quốc.

Thanh Tâm, (theo RT)

*Lão Phan sưu tầm***Bài 2 : Bí mật về viện trợ vũ khí cho Ukraine: Phần lớn tiền vẫn ở Mỹ**

Đây là bí mật được giữ kín nhất về viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine: gần 90% số tiền đang được chi tiêu ở Mỹ.



Đạn pháo 155mm, nhà máy Mỹ sản xuất từ 15.000 trái/tháng, nay tăng lên 100.000 trái/tháng - Ảnh: WASHINGTON POST

Đúng vậy, tiền [viện trợ](#) mà các nhà lập pháp Mỹ phê duyệt để trang bị vũ khí cho Ukraine sẽ không trực tiếp đến Ukraine. Chúng được sử dụng ở các bang của Mỹ để chế tạo vũ khí mới, hoặc thay thế các loại vũ khí được gửi đến Kiev từ kho dự trữ của Mỹ.

Theo báo *Washington Post*, trong số 68 tỉ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, gần 90% là đến với người Mỹ.

Viện trợ Ukraine tiếp sinh khí cho công nghiệp quốc phòng Mỹ

Viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đang cung cấp một lượng tiền mặt lớn cho các nhà máy trên khắp nước Mỹ, mang lại lợi ích trực tiếp cho người lao động Mỹ.



Đến nay vẫn chưa có con số chính thức quỹ viện trợ quân sự của Mỹ đang đổ vào đâu. Báo *Washington Post* và Viện Doanh nghiệp Mỹ đã điều tra, lập danh sách các hệ thống vũ khí được sản xuất tại Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Kết quả, nhóm nghiên cứu xác định được 117 dây chuyền sản xuất tại ít nhất 31 bang và 71 thành phố của Mỹ, nơi công nhân Mỹ đang chế tạo các [hệ thống vũ khí](#) chính cho Ukraine.

Danh sách này không tính các nhà cung cấp đảm nhận cung ứng các cấu kiện thành phần cho các nhà thầu, chẳng hạn như nhựa và chip máy tính, thiết bị nhìn đêm, phụ tùng thay thế và đạn dược.

Viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine không chỉ tạo ra việc làm cho người Mỹ mà còn tiếp thêm sinh lực cho cơ sở công nghiệp quốc phòng.

Vào tháng 10, thượng nghị sĩ Ohio JD Vance cho biết: “Tình trạng suy yếu của cơ sở [công nghiệp quốc phòng](#) Mỹ là một vụ bê bối quốc gia. Duy tu bảo quản nó là một trong những ưu tiên cấp bách nhất của Mỹ”. Viện trợ của Mỹ cho Ukraine góp phần giải quyết vấn nạn này.

Ví dụ, Mỹ đã không chế tạo được một tên lửa phòng không Stinger mới nào kể từ năm 2005. Giờ đây, do nhu cầu viện trợ cho Ukraine, Lầu Năm Góc đã ký hợp đồng trị giá 624,6 triệu USD vào năm 2022 để chế tạo bổ sung tên lửa Stinger ở Tucson, bang Arizona nhằm thay thế khoảng 1.400 chiếc đã được gửi đến Ukraine.

Nếu không có nỗ lực tiếp tế cho Ukraine, dây chuyền sản xuất Stinger sẽ phải đóng băng lâu dài.

Hoặc lấy ví dụ về số tiền 600 triệu USD đang được sử dụng để chế tạo hai hệ thống vũ khí cho Ukraine ở thành phố St. Charles, bang Missouri: Một loại là bom tấn công trực diện (JDAM ER) và loại còn lại là bom dẫn đường bằng GPS chính xác cao.

Cơ hội hiện đại hóa quân đội Mỹ và đồng minh NATO

Chỉ để làm ra hai hệ thống bom vừa nêu, nguồn tài trợ của Quốc hội Mỹ đã bơm hàng triệu USD vào nền kinh tế của bang Missouri.

Món hàng “ngon ăn” nhất đối với các cơ sở công nghiệp quốc phòng Mỹ là loại đạn pháo đơn giản. Những quả đạn pháo này luôn có nhu cầu cao trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Ukraine đang cần 6.000 đến 8.000 quả đạn pháo/ngày và Israel cũng đang đặt hàng cho Mỹ với số lượng hàng chục nghìn quả.

Trước khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine, Mỹ chỉ sản xuất chưa tới 15.000 quả đạn pháo/tháng. Hiện Lầu Năm Góc đã phân bổ 1,5 tỉ USD để tăng sản lượng lên 500% và trên đà đạt mức 100.000 trái/tháng.



Một chiếc M142 HIMARS do Mỹ cung cấp và sản xuất được quân đội Ukraine sử dụng để phóng tên lửa - Ảnh: THE KYIV INDEPENDENT

Viện trợ của Mỹ cho Ukraine không chỉ buộc Lầu Năm Góc phải tăng cường khả năng sản xuất vũ khí, mà trên hết, nó đóng góp vào việc [hiện đại hóa quân đội](#) Mỹ.

Theo Thiếu tướng quân đội đã nghỉ hưu John G. Ferrari, nghiên cứu viên tại Viện Doanh nghiệp, Mỹ đang cung cấp cho Ukraine những hệ thống vũ khí có tuổi đời hàng chục năm và “kho dự trữ của Mỹ sẽ được bổ sung bằng các phiên bản vũ khí tiên tiến hơn”.

Ngoài ra, Mỹ cũng tạo động lực để đồng minh NATO tặng hệ thống vũ khí cũ của Mỹ hoặc của Liên Xô cũ cho Ukraine, và Mỹ sẽ bán các hệ thống mới hơn, hiện đại hơn để thay thế.

Trong tiến trình này, Ba Lan đã gửi 250 xe tăng cũ của Liên Xô và Đức đến Ukraine và ký một thỏa thuận trị giá 4,75 tỉ USD vào tháng 4-2022 để mua 250 xe tăng M1A2 Abrams, được sản xuất tại nhà máy Lima, bang Ohio.

Mới đây, Phần Lan, quốc gia vừa hoàn tất thỏa thuận trị giá 9,4 tỉ USD để mua 64 chiếc F-35 hiện đại, sau khi tặng máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet cũ cho Ukraine.

Tổng cộng, có ít nhất 13 dây chuyền sản xuất ở 10 bang và 11 thành phố của Mỹ sản xuất vũ khí mới cung cấp bổ sung cho các đồng minh NATO, giúp thay thế thiết bị cũ được dọn kho gửi đến Ukraine.

Cuối cùng, theo nhận định của báo *Washington Post*: Việc trang bị vũ khí cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga là vì lợi ích sống còn của chính nước Mỹ.

Lão Phan sưu tầm